

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2017

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi Quý cơ quan, các tổ chức và các cá nhân

Được sự nhất trí của Chính phủ, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm “60 năm y dược cổ truyền Việt Nam đổi mới và phát triển” (07/6/1957-07/6/2017) tại Hà Nội vào ngày 06/6/2017.

Tại Lễ kỷ niệm “60 năm y dược cổ truyền Việt Nam đổi mới và phát triển”. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã vinh dự được tiếp đón đồng chí Vũ Đức Đàm Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Đại biểu đại diện lãnh đạo một số cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế tiên nhiệm và đương nhiệm; các đồng chí Đại biểu đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; các đồng chí Đại biểu đại diện lãnh đạo y tế ngành, Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân đã và đang công tác trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền; đại diện các cơ quan báo, đài, cơ quan truyền thông đã đến chung vui, đưa tin về ngày lễ kỷ niệm.

Thay mặt toàn thể các cán bộ, công chức Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các đại biểu, các cơ quan báo, đài, cơ quan truyền thông, các tổ chức, cá nhân đã đến tham dự và chung vui với tập thể cán bộ, công chức đã và đang công tác tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ Cục trong quá trình chuẩn bị lễ kỷ niệm.

Trong quá trình tổ chức, tiếp đón mặc dù tập thể cán bộ, công chức Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã cố gắng hết sức, song không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót, kính mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tin tưởng và hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ Quý cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm góp phần vào sự phát huy, phát triển và quảng bá nền Y, Dược cổ truyền Việt Nam trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

